

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนไทยในเยอรมนี”

สัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวดี ๆ จากต่างแดนมาฝากอีกเช่นเคย

เยอรมนีเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกที่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่น้อย หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวเยอรมัน นักเรียน และนักศึกษา นับเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป หลายคนจึงคิดว่า การใช้ชีวิตในประเทศนี้คงจะสะดวกสบาย

แม้ชุมชนไทยในเยอรมนีจะมีการรวมกลุ่มกันมากพอสมควร แต่เชื่อว่าทุกคนจะใช้ชีวิตที่นั่นได้อย่างสุขกายสบายใจ เพราะนอกจากจะต้องปรับตัวกับสภาพอากาศ สังคม และผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมแล้ว การประกอบอาชีพในเยอรมนีต้องมีความพร้อมด้านภาษาและทักษะด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน กระทรวงการต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการดูแลทุกข์สุขของชุมชนไทยในเยอรมนี เพื่อให้คนไทยที่ไปใช้ชีวิตครอบครัวหรือทำมาหากินในประเทศนี้สามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองได้

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ชุมชนไทยในเยอรมนีที่มาจากเมืองต่าง ๆ ณ วัฒนธรรมนิวาส เมือง Eschweiler ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว โดยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปสอนการจัดทำดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ การพับหนังสือ และการแต่งหน้าทำผม เพื่อส่งเสริมให้หญิงไทยและชาวไทยในเยอรมนีมีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นอกจากการฝึกทักษะอาชีพแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังบูรณาการกิจกรรมเพื่อชุมชนไทยในเยอรมนีกับสำนักงานอัยการสูงสุด โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย เช่น กฎหมายครอบครัว การขอและสละสัญชาติ การรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน การถือครองที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและมรดก เป็นต้น

การฝึกทักษะอาชีพและให้ความรู้ด้านกฎหมายในครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบาย 5H (Head, Hand, Heart, Health and Harmony) ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมเกียรติภูมิของคนไทย และการดูแลทุกข์สุขของชุมชนไทยในต่างประเทศ ที่มีจำนวนมากถึงกว่า ๑.๖ ล้านคนทั่วโลก ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”
